

Số: 97 /BC-HĐND

Chợ Đồn, ngày 14 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án giáo dục, giữ gìn giá trị văn hoá truyền thống địa phương trong các trường phổ thông trực thuộc trên địa bàn huyện Chợ Đồn giai đoạn 2023-2025, 2026-2030

Thực hiện Thông báo số 132/TB-UBND ngày 30/10/2023 của HĐND huyện Chợ Đồn về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi xem xét Tờ trình số 3320/TTr-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án giáo dục, giữ gìn giá trị văn hoá truyền thống địa phương trong các trường phổ thông trực thuộc trên địa bàn huyện Chợ Đồn giai đoạn 2023-2025, 2026-2030, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả như sau:

1. Sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết đối với các quy định của pháp luật

Khoản 3, Điều 26 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện như sau: “3. *Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; biện pháp phát triển việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật*”.

Do đó, việc ban hành Nghị quyết về việc thông qua Đề án giáo dục, giữ gìn giá trị văn hoá truyền thống địa phương trong các trường phổ thông trực thuộc trên địa bàn huyện Chợ Đồn giai đoạn 2023-2025, 2026-2030 là phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình, điều kiện điều kiện phát triển kinh tế của địa phương, đảm bảo cơ sở pháp lý, đúng với quy định pháp luật hiện hành.

2. Về Nội dung

Nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn có nhiều giá trị văn hoá truyền thống dân tộc đặc sắc và nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc. Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc là nhiệm vụ chung của toàn thể cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện, trong đó giáo dục giữ vai trò trung tâm. Trong giai

đoạn ngày nay, các trò chơi dân gian, sắc phục, dân ca, dân vũ mang đậm bản sắc dân tộc đã dần bị mai một do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau.

Do đó, việc xây dựng Đề án giáo dục, giữ gìn giá trị văn hoá truyền thống địa phương trong các trường phổ thông trực thuộc trên địa bàn huyện Chợ Đồn giai đoạn 2023-2025, 2026-2030 là cần thiết nhằm giữ gìn và phát huy các trò chơi dân gian, sắc phục, dân ca dân tộc, giữ gìn giá trị văn hoá truyền thống địa phương.

Đề án giáo dục, giữ gìn giá trị văn hoá truyền thống địa phương trong các trường phổ thông trực thuộc trên địa bàn huyện Chợ Đồn giai đoạn 2023-2025, 2026-2030 đã được UBND huyện xây dựng cơ bản đầy đủ các nội dung, gồm: Sự cần thiết và căn cứ pháp lý xây dựng Đề án; Nội dung Đề án; Dự toán kinh phí; Tổ chức thực hiện; Dự tính hiệu quả của Đề án. Trong quá trình xây dựng Đề án, UBND huyện đã được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy¹, đồng thời UBND huyện đã thành lập tổ soạn thảo đề án với các thành viên là các nghệ nhân, giáo viên, nhân viên, cán bộ, công chức một số phòng, ban chuyên môn có am hiểu về giá trị truyền thống địa phương; thực hiện khảo sát thực tế đối với học sinh, giáo viên tại các trường học trực thuộc để có kết quả điều tra cụ thể nhằm đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với thực tế hoạt động giáo dục, giữ gìn giá trị văn hoá truyền thống địa phương tại các nhà trường.

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được tiếp thu, bổ sung ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan. Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đề án được xác định phù hợp với thực trạng, điều kiện kinh tế - xã hội của huyện. Dự thảo Nghị quyết đã dự tính hiệu quả của Đề án và các nguồn lực để thực hiện Đề án.

3. Kiến nghị

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, đối với nội dung Đề án, Ban có ý kiến như sau:

- Phần Cơ sở pháp lý: Chưa có văn bản cho ý kiến của Sở ngành chuyên môn cấp tỉnh đối với nội dung Đề án (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch). Ban đề nghị UBND huyện xem xét, xin ý kiến của các sở ngành chuyên môn để thống nhất triển khai thực hiện.

- Tại Phần thứ tư. Mục 5. Nhiệm vụ của các trường phổ thông trực thuộc: Đề nghị xem xét bổ sung nội dung: Tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh động viên, khuyến khích con em mình tham gia các hoạt động ngoại khóa thuộc nội dung đề án tại nhà trường.

- Khi tổ chức các trò chơi dân gian, cần lựa chọn trò chơi phù hợp với từng lứa tuổi, bậc học để đảm bảo an toàn cho học sinh.

¹ Thông báo số 741-TB/HU ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy

- Đề án cần xác định cụ thể hình thức, thời gian thực hiện: Là hoạt động ngoài giờ lên lớp. Nội dung đưa vào thực hiện phải mang đậm giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

- Tổng dự toán kinh phí để thực hiện đề án cho cả 02 giai đoạn là 2.291.200.000 đồng. Dự toán phân bổ ngân sách năm 2024 chưa có nội dung phân bổ kinh phí để thực hiện Đề án. Do đó, Ban đề nghị UBND huyện xem xét, nghiên cứu cân đối trong khả năng nguồn ngân sách của huyện để thực hiện cho từng giai đoạn đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác vận động, xã hội hóa các nguồn lực để thực hiện đề án có hiệu quả.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án giáo dục, giữ gìn giá trị văn hoá truyền thống địa phương trong các trường phổ thông trực thuộc trên địa bàn huyện Chợ Đồn giai đoạn 2023-2025, 2026-2030. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện(B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VT, Ban KTXH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Hoàng Thị Bách